

Số: /KH-BCĐ

Tam Đường, ngày tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường

Căn cứ Công văn số 2890/UBND-VX ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND huyện Tam Đường về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Tam Đường,

BCĐ công tác gia đình huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc triển khai công tác gia đình trên địa bàn.

Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình (giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà và con cháu) hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững trong phạm vi toàn huyện.

2. Yêu cầu

Tập trung các nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đến công tác gia đình.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện;

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở các cấp. Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các cấp và kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, triển khai đầy đủ hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện khi để vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng xảy ra, chậm xử lý hoặc xử lý thiếu kiên quyết và số vụ bạo lực gia đình có chiều hướng gia tăng trên địa bàn quản lý.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào triển khai thực hiện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; bản văn hóa. Tăng cường nhân rộng, đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động của mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

Lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, phổ biến công tác gia đình và nội dung phòng, chống bạo lực gia đình đến các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện. Tăng cường tổ chức sự kiện truyền thông nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm như: ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Tổ chức các hội thi tìm hiểu luật Phòng, chống bạo lực gia đình; hội thi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình tùy vào điều kiện thực tế tại địa phương.

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, báo cáo viên pháp luật, Ban Chỉ đạo công tác gia đình, ban chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Duy trì và phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; các nhà tạm lánh, thiết lập các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình. Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc chăm sóc y tế ban đầu; cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian không quá một ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trong phòng, chống bạo lực gia đình dựa trên hoạt động của tổ hòa giải hiện có ở các thôn, tổ dân phố. Hỗ trợ các hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ hoạt động thu thập thông tin, số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Can thiệp, xử lý vi phạm

Giáo dục, tư vấn cho các thành viên gia đình, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao dẫn tới bạo lực gia đình. Các cấp, các ngành, đặc biệt là ở cơ sở cần xác định và quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình như: người có tiền sử về hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, người nghiện rượu, ma túy, đánh bạc, người chuẩn bị kết hôn..., qua đó, có biện pháp tuyên truyền giáo dục, tư vấn thích hợp nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình ngay trong gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn và xử lý nghiêm người gây bạo lực, các tổ chức, cá nhân cản trở, gây khó khăn trong phòng, chống bạo lực gia đình. Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Góp ý, phê bình, tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ việc.

6. Công tác xã hội hóa phòng, chống bạo lực gia đình

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện công tác gia đình được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã chủ động vận động các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác từ nguồn xã hội hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tài liệu tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình.

Hướng dẫn các xã, thị trấn duy trì và xây dựng mới các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, mô hình về tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình tại cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch có liên quan đến lĩnh vực gia đình trên địa bàn huyện.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác gia đình tại cơ sở. Định kỳ báo cáo UBND huyện và Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch theo quy định.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình. Thường xuyên xây dựng các tin, bài, phóng sự nêu gương điển hình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

3. Phòng Y tế huyện; Trung tâm Y tế

Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; hàng năm thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịch vụ y tế, đặc biệt là các cơ sở điều trị, phục hồi sức khỏe tinh thần cho nạn nhân của bạo lực gia đình. Nghiên cứu và áp dụng quy trình chữa trị nghiện rượu và một số rối loạn tâm thần do rượu.

Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế về tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh.

4. Phòng Tư pháp huyện

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hoà giải ở cơ sở.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Chỉ đạo các trường trên địa bàn lồng ghép, đưa kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc vào chương trình giáo dục phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, bậc học.

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Triển khai các nhiệm vụ về an sinh xã hội, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các nạn nhân bạo lực gia đình và các đối tượng gây bạo lực.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn ngân sách đảm bảo kinh phí để thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch đề ra.

8. Công an huyện

Hướng dẫn quy trình, phương pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý khẩn cấp đối với các hành vi bạo lực gia đình, cản trở, gây khó khăn cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác của ngành về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn thiết lập đường dây nóng để kịp thời can thiệp nhằm ngăn chặn và xử lý các trường hợp bạo lực gia đình. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế trong công tác thống kê, báo cáo số liệu đối tượng gây bạo lực gia đình và nạn nhân bị bạo lực gia đình.

9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong các chi hội phụ nữ, tổ chức các nội dung sinh hoạt nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhân rộng các mô hình về gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong các chi hội phụ nữ trên địa bàn.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền các văn bản về công tác gia đình.

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên

Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực gia đình, xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

12. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn

Căn cứ vào kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch hoạt động công tác gia đình tại xã, thị trấn phù hợp với thực tế địa phương.

Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức hoà giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã, thị trấn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình ngay từ thôn, bản.

Chỉ đạo việc thu thập thông tin về gia đình đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2021 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Tam Đường, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh (B/c);
- BCĐ công tác gia đình tỉnh (B/c);
- Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND huyện;
- BCĐ công tác gia đình huyện;
- BCĐ các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Vũ Xuân Thịnh**

BIỂU THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2020*(Kèm theo Kế hoạch số: /KH - BCD ngày tháng năm 2021 của BCD công tác gia đình huyện Tam Đường)*

STT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN
01	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2021; - Xây dựng công văn hướng dẫn BCD công tác gia đình các xã, thị trấn hoạt động năm 2021; - Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; - Tiếp tục triển khai các văn bản do tỉnh ban hành; - Xây dựng tập gấp tuyên truyền năm 2021. 	Phòng VH TT	Các thành viên BCD huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; BCD các xã, thị trấn	Quý I
02	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021; - Tham mưu Công văn đôn đốc các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Nhân rộng 05 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Bản Bo. - Tham gia hội thi do tỉnh tổ chức; 	Phòng VH TT	Các thành viên BCD huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; BCD các xã, thị trấn	Quý II
03	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Tham mưu Công văn về việc phối hợp trong Công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 - Tham mưu Kế hoạch nhân rộng 05 nhóm PCBL gia đình tại xã Bình Lư. Tổng hợp, báo cáo theo quy định. 	Phòng VH TT	Các thành viên BCD huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; BCD các xã, thị trấn.	Quý III

04	<ul style="list-style-type: none">- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền nhân ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11;- Tiếp tục triển khai các văn bản do tỉnh ban hành;- Tổng kết hoạt động của BCĐ công tác gia đình năm 2021;	Phòng VH TT	Các thành viên BCĐ huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; BCĐ các xã, thị trấn	Quý IV
----	---	-------------	---	--------